

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย 2. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย 3. ให้นักเรียนมีใจรัก ชื่นชม อนุรักษ์ และสืบสานภาษาไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น 4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
<p>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้ออำนวยบรรยากาศการเรียนรู้และสามารถใช้ประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รองรับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีแหล่งเรียนรู้หรือมุมวิชาการเชิงคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 4. เพื่อให้ให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูคณิตศาสตร์เกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสู่สากลให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. มีห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนรู้อใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมีมุมวิชาการคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษา 4. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
		และนักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์
	<p>5. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>6. เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์แต่ละประเภท</p> <p>7. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์</p>	<p>5. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3</p> <p>6. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในแต่ละประเภท</p> <p>7. นักเรียน ร้อยละ 90 มีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์</p>
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	<p>1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ</p> <p>3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์</p>	นักเรียนได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ</p> <p>2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>	<p>1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน สามารถผลิตสื่อได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 1 รายวิชา / ภาคเรียน</p> <p>2. นักเรียน 1,624 คน ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น</p> <p>3. มีสื่อการเรียนการสอนที่ ต้องการได้ร้อยละ 85</p> <p>4. นักเรียน 100 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น</p>

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	4. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยต่อยอดความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 370 คน ได้พัฒนาศักยภาพทักษะ ด้านวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	1. เพื่อให้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่พอเพียงต่อผู้เรียน 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ด้านกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	1. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน การนิเทศ ติดตาม และการวัดผลประเมินผล 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น ร้อยละ 3 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 90 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านงานศิลปะ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 80
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน และความสามารถของนักเรียน	1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาการงานอาชีพ สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร้อยละ 100 สามารถพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	<p>3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในงานอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สุจริต สามารถวิเคราะห์ปัญหา มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วงโดยอาศัยทักษะกระบวนการกลุ่ม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข</p> <p>4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ</p>	<p>มาประยุกต์ใช้สร้างโครงงานชิ้นงาน เพื่อนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 100</p> <p>4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 5/6, และ 6/6 จำนวน 85 คน มีประสบการณ์ตรง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>5. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำความรู้และประสบการณ์สร้างทักษะอาชีพสู่ครอบครัวได้ร้อยละ 100 ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</p>	<p>1. เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์การทดสอบ ระดับเขตและระดับชาติ</p> <p>2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร</p> <p>3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>4. เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>1. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 60</p> <p>2. ครูในกลุ่มสาระจัดทำแผนการสอนในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน</p> <p>3. ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่งค้นคว้าห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาภาษาในการสื่อสาร และการอ่าน และเขียน</p> <p>4. สื่อและนวัตกรรมที่ผลิตนำมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนในด้านทักษะต่างๆ</p>

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คอมพิวเตอร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดอบรมครูให้มีความรู้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูมีความรู้ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 90% 2. ครูและนักเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านคอมพิวเตอร์ 90%
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียนทำเรื่อง “นิตยานุกรล” มีผลสัมฤทธิ์ และทักษะชีวิตสูงขึ้น 2. ร้อยละ 95 ของครูโรงเรียนทำเรื่อง “นิตยานุกรล” มีทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้กลุ่มบริหารงบประมาณ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างเพียงพอ 2. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณ ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาขอติดต่อราชการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มบริหารงบประมาณ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาขอติดต่อ มีความพึงพอใจในการรับบริการ ระดับดี ร้อยละ 90
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับการให้บริการแก่บุคลากร 2. เพื่อให้ระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มีความสะดวก รวดเร็ว และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 	ระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มีความสะดวก รวดเร็ว และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สามารถดำเนินตามกำหนดการ/เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งงบประมาณ เวลา และทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินงานประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ร้อยละ 98 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย และด้านสภาพแวดล้อม ร้อยละ 98

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	<p>2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการดูแลให้มีสุขอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยจัดการด้านสุขอนามัยให้สะอาด และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลัก โภชนาการ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามปลอดภัย</p>	
<p>โครงการมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา</p>	<p>1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด</p> <p>2. เพื่อให้ผู้บริหารมีแผนพัฒนาและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านครูและบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p>	<p>สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร้อยละ 85</p>
<p>โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>1. เพื่อให้ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้</p> <p>2. เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น</p> <p>3. เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด</p>	<p>บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญในการดำเนินงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 8 องค์ประกอบ รวมทั้งร่วมมือตามภารกิจต่าง ๆ</p>
<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน</p>	<p>1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนรู้</p> <p>2. เพื่อสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม เหมาะกับการใช้พักผ่อนของนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน</p>	

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	<p>3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนรวม</p> <p>4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาประเภทต่างๆ ของโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้ ออกกำลังกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หรือชุมชนได้</p>	<p>1. มีอาคารเรียน อาคารฝึกงาน และสภาพแวดล้อม ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีสภาพ การใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด ร้อยละ 95</p> <p>2. มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม รอบๆอาคาร และสถานที่พักผ่อน สำหรับนักเรียน อย่างเพียงพอ ร้อยละ 95</p> <p>3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย ร้อยละ 100</p>
<p>โครงการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อการ เรียนรู้ (เศรษฐกิจพอเพียง)</p>	<p>1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทยนิยมไทยรัก บ้านเมือง ดำรงซึ่งความเป็นไทย</p>	<p>1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80</p> <p>2. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85</p> <p>3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80</p> <p>4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยร้อยละ 80</p>
<p>โครงการภาคี เครือข่ายร่วมใจพัฒนา</p>	<p>1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p>2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน</p> <p>3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในสังคมชุมชนที่ ตนเอง อยู่อาศัย เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิด</p>	<p>1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่โรงเรียน จัดขึ้น</p> <p>2. โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง</p>

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	<p>ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าของความเป็นคนไทย และสังคมชุมชนที่ตนเองอาศัย</p>	
<p>โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ครูประจำชั้นได้พบและพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 3. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน 4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีเลี้ยงบุตรหลานในสังคมยุคใหม่ 5. เพื่อให้ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อบุตรหลาน มองในส่วนของดีของบุตรหลาน สำหรับส่วนบกพร่องก็ยินดีร่วมมือปรับปรุงแก้ไข 6. เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะในการสื่อสารกับบุตรหลาน รู้จักรับฟังบุตรหลาน เพื่อสัมพันธ์ภาพอันอบอุ่นของครอบครัว 7. เพื่อให้ผู้ปกครองยินดีร่วมมือกับโรงเรียนในการวางแผนทางอนาคตของบุตรหลาน 8. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง บ้าน โรงเรียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ตามความเป็นจริง 2. ครู อาจารย์ทุกคน เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริงมีข้อมูลสามารถทำการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่อง 3. ผู้ปกครองร้อยละ 100 สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี 4. จัดประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 5. ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความตระหนักในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา นักเรียนในปกครองในด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกุล” ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100 2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา คนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 4. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 กิจกรรมวิชาการ 4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 4.4 การบริการสารสนเทศ ICT
โครงการครูมืออาชีพ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 	นักเรียน 1,600 คน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่กันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. เพื่อให้ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ 2. นักเรียนมีการเรียนรู้และการอยู่กันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3. นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่